

**บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
แบบท้ายประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทบุคลากร	คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
๑	อาจารย์อลงกรณ์ สุขจิระเดช	ข้าราชการ	คณะวิทยาการจัดการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชญาสุ์ ช่างเรียน	ข้าราชการ	คณะวิทยาการจัดการ
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิรวัดน์ ชมระกา	ข้าราชการ	คณะวิทยาการจัดการ
๔	อาจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ พลอยบุตร	ข้าราชการ	คณะวิทยาการจัดการ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินทร วรรณจักร์	ข้าราชการ	คณะวิทยาการจัดการ
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิงดาว จินดาเทวิน	ข้าราชการ	คณะวิทยาการจัดการ
๗	อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาดา	ข้าราชการ	คณะวิทยาการจัดการ
๘	อาจารย์ ดร.พรรณนภา เชื้อบาง	ข้าราชการ	คณะวิทยาการจัดการ
๙	อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา แสงสว่าง	ข้าราชการ	คณะวิทยาการจัดการ
๑๐	อาจารย์จักษภ พานิช	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๑๒	อาจารย์ ดร.วันธนา สานุสิทธิ์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๑๓	อาจารย์ชัชวาล ภาณุสุนิรันดร์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๑๔	อาจารย์ ดร.ชัชชัย สุจริต	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๑๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ เหมือนเดชา	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๑๖	อาจารย์ ดร.สุภัญชลี อ้นไชยะ	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๑๗	อาจารย์รวมพร มาลา	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๑๘	อาจารย์ ดร.ณัฐศิริ สมจิตรานุกิจ	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๑๙	อาจารย์อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๒๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๒๑	อาจารย์ ดร.ศิริกานดา แหยมคง	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๒๒	อาจารย์กรรณิการ์ ธรรมสร่างกูร	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๒๓	อาจารย์ชนิกานต์ อ้วนนันท์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๒๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริศรา ดวงตาน้อย	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๒๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณษา จิตต์มั่น	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๒๖	อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๒๗	อาจารย์ ดร.รตี ธนารักษ์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภทบุคลากร	คณะ/หน่วยงานที่สังกัด
๒๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินินา วิกรมประสิทธิ์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๒๙	อาจารย์วัชรภรณ์ อารีรัตนศักดิ์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๓๐	อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๓๑	อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธแดง	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๓๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๓๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา สุจาคำ	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๓๔	อาจารย์พิชญาพร พิรพันธุ์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๓๕	อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ คำพรม	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๓๖	อาจารย์ ดร.ธนเทพ สุดแสง	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๓๗	อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๓๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัตติวงศ์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๓๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์มนัส หอมเพียร	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๔๐	อาจารย์ ดร.ฉวีียง วงศ์จินดา	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๔๑	อาจารย์ ดร.พลอยชมพู เขาวนปรีชา	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๔๒	อาจารย์นิตดา รักรวงษ์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๔๓	อาจารย์สถิต วงศ์แสนศรี	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๔๔	อาจารย์สิทธิพร พรอุดมทรัพย์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๔๕	อาจารย์เรณู เมฆทับ	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๔๖	อาจารย์กมลวรรณ มั่งคั่ง	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๔๗	อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ดอนทองแดง	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๔๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา อุปพงษ์	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๔๙	อาจารย์ตุลาพร จันทร์กวี	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๕๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ รัตนทรงธรรม	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๕๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ
๕๒	อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร	พนักงานมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ